

## ครั้งที่ 41 (3 /2561) (แก้ 26 พ.ย.2566)

ข้อ 3 2410 บริษัท หมาป่า จำกัด (มหาชน) มีโรงงาน 13 แห่ง เดือนมีนาคม 25X1 มีแผ่นดินไหว ทำให้โรงงานแห่งหนึ่งเสียหาย เครื่องจักรเสียหายหมด อยู่ระหว่างรอขายซาก บริษัทไม่ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า เครื่องจักรมูลค่า 120 ล้าน คิดเป็น 25%ของสินทรัพย์ทั้งหมด

ก. ในฐานะผู้สอบบัญชี ให้บอกว่า รายงานระหว่างกาลควรแสดงความเห็นอย่างไร (3 คะแนน)

ข. ให้เขียนหน้ารายงานสำหรับข้อมูลระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 25X1 ( 17 คะแนน )

ก. ในฐานะผู้สอบบัญชี รายงานระหว่างกาลควรแสดงความเห็น ดังนี้

การสอบทานรายงานระหว่างกาล ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ เพราะว่ามีวิธีการสอบทานจำกัด เพียงการสอบถาม และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ รวมถึงวิธีการสอบทานอื่น ดังนั้นผู้สอบบัญชีให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งบการเงินอย่างพอประมาณ (Moderate) และรายงานการสอบทานจะให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรอง ในรูปแบบที่ไม่เป็นการแสดงความเห็น (Negative Assurance)

ข. ให้เขียนหน้ารายงานสำหรับข้อมูลระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 25X1

### แนวคำตอบ

#### รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท หมาป่า จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.25X1 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ ของบริษัท หมาป่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ และนำเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

## ขอบเขตการสอบทาน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “ การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบมาตรฐานการสอบบัญชี ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

## เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข

เครื่องจักรของบริษัทแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าตามบัญชีจำนวน 120,000,000 บาท เสียหายหมดเนื่องจากแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคม 25X1 ผู้บริหารยังไม่ได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักร ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากบริษัทปรับปรุงโดยรับรู้และวัดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.25X1 แล้ว มูลค่าตามบัญชีเครื่องจักรในงบแสดงฐานะการเงินจะลดลงจำนวน 120,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนจะเพิ่มขึ้นจำนวน 120,000,000 บาท ภาษีเงินได้ กำไรสุทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันจะลดลงจำนวน .....บาท 120,000,000 บาท และ120,000,000 บาท ตามลำดับ

## ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข

ยกเว้นเรื่องที่ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อน ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

นางสาว ชมไม้ สุวรรณเมคา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8878

200 ถนนสุขุมวิท 5 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 เมษายน 25X1